

กลายเป็นคาร์มาโยคีเทวดานางฟ้าเหมือน (sakshat) พอบราห์มา และจะมีการไขกุญแจในการเริ่มนิมิต (sakshatkar)

วันนี้บัพดาตาผู้สร้างโลกบราห์มินมีความยินดีที่ได้เห็นโลกบราห์มินของท่าน มันเป็นโลกที่เล็กและน่ารัก ดวงดาวแห่งโชคเปล่งประกายบนหน้าผากของบราห์มินทุกคน แม้ว่าลูกจะตามลำดับกันไป แต่ลูกซึ่งเป็นดวงดาวแต่ละดวงก็มีประกายของโชคที่สูงส่งในการตระหนักรู้จักพระเจ้าและเป็นของพระเจ้า พ่อซึ่งฤๅษี มุนิ และทาปาสวีกล่าวว่ "เนติ เนติ" (เราไม่รู้ เราไม่รู้) ได้รับการตระหนักรู้จักและบรรลุดโดยลูกดวงวิญญาณที่ไร้เดียงสาของโลกบราห์มิน ดวงวิญญาณใดได้รับโชคนี้? ดวงวิญญาณธรรมดา พ่อเข้ามาในร่างกายที่ธรรมดาๆ และลูกๆธรรมดาๆนี้แหละที่ได้ตระหนักรู้จักพ่อ ดูการชุมนุมในวันนี้! ใครกำลังนั่งอยู่ที่นี้? มีเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีนั่งอยู่ที่นี้บ้างไหม? เป็นดวงวิญญาณธรรมดาที่ได้รับการจดจำ พ่อได้รับการจดจำในฐานะพระเจ้าของคนจน ท่านไม่ได้รับการจดจำอย่างเป็นทางการแห่งมหาเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีพันล้าน สติปัญญาของผู้มีปัญญาอันชาญฉลาดและรู้แจ้งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสติปัญญาของมหาเศรษฐีและมหาเศรษฐีพันล้านได้หรือไม่? นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่ อย่่างไรก็ตาม มีการสร้างกฎที่ดีมากและเป็นประโยชน์ในละคร งานของพระเจ้าจะสำเร็จได้โดยที่ทะเลสาบถูกสร้างขึ้นมาที่ละหยด ต้องสร้างอนาคตของดวงวิญญาณมากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ 10 ถึง 20 ดวง วิญญาณเท่านั้นที่ต้องใช้ทุกสิ่งของตนในทางที่มีค่า แต่ยังมีดวงวิญญาณอีกจำนวนมากที่ต้องใช้ทุกสิ่งที่พวกเขามีในทางที่มีค่า ด้วยเหตุนี้จึงได้รับการจดจำว่าทะเลสาบถูกสร้างขึ้นมาที่ละหยด ทรายเท่าที่ลูกทุกคนใช้ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินสมบัติของตนเองในทางที่มีค่า ลูกทุกคนก็จะกลายเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จตามนั้น ลูกทุกคนกลายเป็นดวงดาวแห่งความสำเร็จไหม? ลูกกลายเป็นสิ่งนี้แล้วหรือยังต้องกลายเป็นสิ่งนี้? ลูกยังคงคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้อยู่ไหม? อย่าคิด! การได้คิดว่า "ฉันจะทำ! ฉันจะดูเกี่ยวกับสิ่งนี้! ยังไงฉันก็ต้องทำสิ่งนี้" คือการเสียเวลาของลูก มันหมายถึงการเสียอนาคตและการบรรลุผลในปัจจุบันของลูกไปโดยเปล่าประโยชน์

บางครั้งความคิดของลูกบางคนก็ไปถึงบัพดาตา ผู้ที่อยู่ในโลกภายนอกเป็นคนที่น่าสงสารยากจนหมดหนทางและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ดวงวิญญาณบราห์มินนั้นไม่ได้ยากจนน่าสงสารไม่ได้หมดหนทางหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พวกเขามีความคิดที่ดีมากรู้คิดและมีเหตุผล อย่่างไรก็ตาม บางครั้งลูกบางคนก็มีความคิดที่อ่อนแอ บาบาคควรบอกลูกไหม? บาบาคควรบอกลูกเกี่ยวกับพวกเขาไหม? ลูกกำลังยกมือของลูก ดีมาก! บางครั้งลูกก็สงสัยว่าการทำลายล้างจะเกิดขึ้นหรือไม่ ปี 1999 ได้จบลงไปแล้ว ปี 2000 ก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้ว ตอนนี้จะนานต่อไปอีกแค่ไหน? บัพดาตาเห็นว่าสิ่งนี้น่าขบขัน เพราะการคิดถึงการทำลายล้างนั้นหมายถึงการบอกลาพ่อ เพราะเมื่อการทำลายเกิดขึ้น ท่านจะกลับไปยังที่พำนักสูงสุด ลูกเห็นเดหน้อยกับยุคบรรจบกันไหม? ลูกบอกว่ายุคนี้มีค่าเท่ากับเพชร แต่ลูกก็ยังจดจำยุคทองมากกว่า มันจะต้องเกิดขึ้น แต่ทำไมลูกถึงรอ? ลูกบางคนคิดว่าตนเองต้องการใช้ทุกสิ่งที่พวกเขามีในทางที่มีค่า อย่่างไรก็ตาม พวกเขาก็คิดเช่นกันว่าหากการทำลายล้างเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือวันต่อมา ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จะไม่มีอะไรของพวกเขาที่จะถูกนำมาใช้ในทางที่มีค่าเลย ลูกคิดว่า "ไม่มีอะไรของฉันที่จะถูกนำมาใช้สำหรับงานรับใช้" "ขอให้ฉันทำหลังจากที่คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้แล้ว ขอให้ฉันทำก่อน ขอให้ฉันทำที่ละน้อย" ความคิดทั้งหมดนี้ไปถึงบาบา อย่่างไรก็ตาม หากวันนี้ลูกอุทิศร่างกายของลูกเพื่องานรับใช้ ลูกทำให้จิตใจของลูกไม่ว่างเว้นอยู่ตลอดเวลาในการกระจายกระแสจิตสำหรับการเปลี่ยนแปลงโลก และความมั่งคั่งใดก็ตามที่ลูกมี เมื่อเทียบกับการบรรลุผลที่ลูกมีแล้ว นั่นก็ไม่มีอะไรเลย - แต่ความมั่งคั่งใดก็ตามที่ลูกมี หากลูกใช้สิ่งนั้นในวันนี้ และการทำลายล้างเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ แล้ว ทุกสิ่งของลูกจะถูกใช้ในทางที่มีค่าหรือจะสูญเปล่า? ลองคิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ดู! มันคงจะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับงานรับใช้แล้วมันจะได้นำมาใช้ในทางที่มีค่าหรือไม่? ลูกใช้เหล่านั้นในทางที่มีค่าสำหรับใคร? ลูกใช้สิ่งเหล่านั้นในทางที่มีค่าสำหรับบัพดาตาใช่ไหม? ดังนั้นบัพดาตาคงอยู่ตลอดไปเป็นนิรันดร์ ท่านไม่มีวันสูญสลาย ถ้าวันนี้ลูกสะสมบางสิ่งในบัญชีที่ไม่สูญสลายของลูกกับบัพดาตา หรือแม้แต่ชั่วโง่ที่แล้ว ลูกก็จะสะสมสิ่งนั้นไว้กับพ่อผู้ไม่สูญสลายในบัญชีที่ไม่สูญสลายของลูกและได้รับผลตอบแทนหลายล้านเท่าสำหรับหนึ่ง พ่อผูกพันที่จะให้การตอบแทนแก่ลูกหลายล้านเท่าสำหรับหนึ่ง ท่านจะไม่จากไปไหน มันคือโลกเก่าที่จะต้องถูกทำลายใช่ไหม? ดังนั้นลูกจะทำสิ่งนี้จากหัวใจของลูก ลูกจะไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่จากสิ่งที่ลูกทำด้วยการบีบบังคับหรือการแข่งขันกับผู้อื่น ลูกได้รับบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอน เพราะลูกได้มอบสิ่งนั้นให้กับผู้ประทาน แต่ลูกไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ ดังนั้น อย่าคิดว่าการทำลายล้างจะไม่ปรากฏให้เห็นในที่ใดๆ ในช่วงปี 2001 โครงการต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ และอาคารต่างๆ ยังคงอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีการจัดทำแผนใหญ่ๆ มากมาย และไม่มีอะไรสามารถมองเห็นได้จนกระทั่ง

อย่างน้อยปี 2001! มันจะไม่วันปรากฏให้เห็น อย่าได้ไม่ระมัดระวังโดยการรับการค้าจนของสิ่งเหล่านี้ มันจะเกิดขึ้นในทันที วันนี้ลูกกำลังนั่งอยู่ที่นี้และมันสามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาหนึ่งชั่วโมง มันจะไม่เกิดขึ้น อย่าได้หวาดกลัวโดยคิดว่าลูกไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเวลาหนึ่งชั่วโมง มันเป็นไปได้ ลูกต้องพร้อมเสมอถึงขนาดนี้ อย่าคิดว่าลูกมีเวลาจนถึงชีพราตรี อยารอคอยเวลา เวลาคือสิ่งสร้างของลูก ลูกคือนายผู้สร้าง ผู้สร้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งสร้างของเขา เวลาซึ่งเป็นสิ่งสร้างของลูก กำลังจะทำตามคำสั่งของลูก ลูกต้องไม่รอเวลา แต่เวลากำลังรอลูกอยู่ ลูกบางคนคิดว่าบัพดาตาดูดีถึงหกเดือน และแน่นอนว่าต้องมีหกเดือนถึงจะต้องมีสิ่งนั้น! อย่างไรก็ตาม บัพดาตากล่าวว่า: อย่ารับการค้าจุนจากสิ่งที่มีชีวิตจำกัด จงอยู่อย่างพร้อมเสมอ! อยู่อย่างเป็นอิสระจากการค้าจุนใดๆ! การหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที! ลูกทำทนายผู้อื่นให้ประกาศสิทธิ์ในมรดกของการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาที ดังนั้น ลูกไม่สามารถบรรลุการหลุดพ้นในชีวิตในหนึ่งวินาทีได้หรือ? ดังนั้นอยารอคอย (inteazaar) แต่จงเตรียมการ (intezaam) เพื่อให้ตนเองสมบูรณ์

บัพดาตารู้สึกขบขันเมื่อได้เห็นเกมของลูกๆ เกมไหนที่บัพดาตาเห็นแล้วรู้สึกขบขัน? บาบาคอร์บอกลูกใหม่? วันนี้بابาไม่ได้พูดมุรีลี แต่แค่บอกเล่าข่าวเท่านั้น แม้กระทั่งตอนนี้ลูกๆหลายคนยังคงชอบเล่นของเล่นอยู่ การเล่นกับของเล่นในสถานการณ์เล็กๆน้อยๆ และสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆ คือการเสียเวลา เหล่านั้นคือ "ฉากข้างทาง" การมาหยุดหมายถึงการคิดเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น การได้รับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้น การเสียเวลา การฟังสิ่งต่างๆ และถ่ายทอดเรื่องเหล่านั้นด้วยความสนใจ การสร้างบรรยากาศ ทั้งหมดนั้นหมายถึงการหยุดนิ่ง โดยการทำเช่นนั้น ลูกจะห่างไกลจากจุดหมายปลายทางของความสมบูรณ์พร้อม ลูกใช้ความพยายามอย่างมาก ลูกปรารถนาเป็นอย่างมากที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ลูกมีความคิดที่บริสุทธิ์หรือความปรารถนาอันบริสุทธิ์นี้ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าลูกจะพยายาม แต่อุปสรรคก็เข้ามา ลูกมีสองหู สองตา และหนึ่งปาก ดังนั้นลูกจึงเห็นทุกสิ่ง ลูกได้ยินทุกสิ่ง และลูกแม้กระทั่งพูดเกี่ยวกับทุกสิ่ง อย่างไรก็ตาม ลูกต้องจำกัดพจน์ที่เก่ามากของพ่ออยู่เสมอ "มองแต่ไม่เห็น ฟังแต่ไม่ได้ยิน!" อย่าคิดอะไรเมื่อได้ยินบางสิ่ง! เมื่อลูกได้ยินบางสิ่งให้หลอมรวมสิ่งนั้นภายในตัวลูกเอง! อย่าแพร่กระจายออกไป! จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจดจำคำจำกัดพจน์เหล่านี้ เพราะวันแล้ววันเล่า เช่นที่บัญชีเกี่ยวกับร่างเก่าของลูกกำลังถูกสะสาง ดังนั้นชั้นสการ์เก่าและความเจ็บป่วยเก่าๆของลูกก็จะเกิดขึ้นและจบลงเช่นกัน ดังนั้นอย่าได้หวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือคิดว่าสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนกำลังเกิดขึ้นและจะเกิดขึ้น นี่เป็นข้อสอบของพลังของลูกในการยอมรับปรับตัว ในการอดทน ในการเก็บแต่สิ่งที่ดีให้ประโยชน์ และในการตัดสินใจ ตอนนี้ลูกจะมีข้อสอบแบบเดียวกับเมื่อ 10 ปีที่แล้วหรือไม่? ผู้ที่อยู่ในชั้นเรียน M.A. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) จะได้รับกระดาษคำถามของผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี B.A. (ศิลปศาสตรบัณฑิต) หรือไม่? ดังนั้นอย่าได้หวาดกลัวและคิดว่า "เกิดอะไรขึ้น? สิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นและสิ่งนั้นกำลังเกิดขึ้น!" เพียงแค่สังเกตเกมอย่างน้อยก็สอบผ่าน! สอบผ่านด้วยเกียรตินิยม!

บัพดาตาบอกลูกก่อนหน้านั้นเช่นกันว่าวิธีที่ง่ายที่สุดในการสอบผ่าน (pass) คือการอยู่ใกล้ (paas) กับบัพดาตา ปล่อยให้ฉากใดก็ตามที่ไม่มีประโยชน์กับลูกให้มันผ่านไป เพียงแค่ออยู่ใกล้! ปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วก็สอบผ่าน! สิ่งนี้ยากไหม? ครุพูดซิ! ขวามฐบันพูดซิ! ขวามฐบันยกมือขึ้น! ผู้ที่มาจากมฐบันเป็นผู้ที่ฉลาด ลูกมาอยู่ข้างหน้า ลูกอาจทำเช่นนั้นได้ บัพดาตาก็ยินดีเช่นกัน ลูกกำลังประกาศสิทธิ์ของลูกใช่ไหม? นี่เป็นสิ่งที่ดี! บัพดาตาไม่ได้ไม่พอใจ ลูกสามารถนั่งข้างหน้าได้ ลูกอาศัยอยู่ในมฐบันดังนั้นจึงควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้ลูกได้นั่งใกล้ๆ อย่างไรก็ตามจงจำคำว่า "สอบผ่าน" สิ่งใหม่ๆมากมายเกิดขึ้นในมฐบัน แม้แต่โจรขโมยก็เข้ามา มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นมากมาย ตอนนี้พ่อจะพูดอะไรโดยทั่วไป (ในที่สาธารณะ) ได้? บาบาก็บ้างสิ่งที่มีความลับบางอย่างไว้ แต่ขวามฐบันรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้ จงสร้างความบันเทิงให้กับตัวเอง! อย่ากลับมาสับสน! ลูกอาจกลับมาสับสนหรือผ่านไปในขณะที่เพลิดเพลินกับตนเองโดยคิดว่ามันเป็นความบันเทิงที่ดีไหมที่จะกลับมาสับสน? จะดีไหมที่จะสับสนหรือสอบผ่านแล้วอยู่อย่างมีความสุขดี? การสอบผ่านมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหม? ลูกต้องการที่จะสอบผ่านใช่ไหม? ดังนั้นก็จงสอบผ่าน! มันมีอะไรยากขนาดนั้นหรือ? นี่ไม่ใช่สิ่งที่ยาก มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาของลูกเองว่าลูกจะทำสิ่งเล็กหรือสิ่งใหญ่ แม้แต่บนหนทางแห่งความไม่รู้ มีการพูดถึงถ้ามีคนทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จากความไม่มีอะไรเลย พวกเขาพูดบนหนทางแห่งความไม่รู้: คนนี้ทำเชือกให้กลายเป็นงู! ในภาษาซินธี พวกเขาพูดว่า "ทำเชือกให้กลายเป็นงู!" อย่าเล่นเกมเช่นนั้น! เวลานี้หยุดเกมเหล่านั้น!

วันนี้บัพดาตามาบอกชาวพิเศษแก่ลูก ตอนนี้ บัพดาตาจะบอกลูกเกี่ยวกับการทำความพยายามที่ง่ายดาย; มันไม่ใช่เรื่องยาก ลูกทุกคนเชื่อว่าลูกต้องกลับมาทัดเทียมกับพ่อ หากลูกเชื่อสิ่งนี้ก็ให้ตบมือข้างเดียว (โบกมือ) มันแน่นอนใช่ไหมว่าลูกต้องการเป็นเช่นนั้น? ชาวต่างชาติ ลูกต้องการเป็นเช่นนั้นใช่ไหม? ครุ – มีครุมากมาย! เป็นความมหัศจรรย์ของครุ วันนี้บัพ

ดาตาได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับครู ชาวดีนั้นคืออะไร? บอกบาบา! วันนี้ลูกผู้เป็นครูได้รับเหรียญทอง(เหรียญตรา) ผู้ที่ได้รับเหรียญทอง ยกมือขึ้น! พันดาวาสได้รับเหรียญทองนั้นแล้วหรือยัง? ผู้ที่ทัดเทียมของพ่อไม่ควรจะถูกละทิ้ง พันดาวาสมีความทัดเทียมกับพ่อบราห์มา พวกเขาได้รับเหรียญทองต่างๆหลายประเภท พันดาวาสได้รับเหรียญทองที่สูงส่ง สำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญทอง บัพดาดาขอแสดงความยินดีนับล้านและพันล้านเท่า ขอแสดงความยินดี ขอแสดงความยินดี!

ลูกทุกคนที่กำลังฟังบัพดาดาในดินแดนนี้และในต่างแดน และผู้ที่ได้รับเหรียญทอง ลูกทุกคนต้องพิจารณาตัวเอง ไม่ว่าลูกจะเป็นพันดาวาสหรือซัคดีเพื่อรับการแสดงความยินดีจากบัพดาดา บางครั้ง เมื่อลูกบางคนกลายเป็นเครื่องมือสำหรับงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ ดาดีจะมอบเหรียญทองให้กับลูก แม้ว่าลูกจะอาศัยอยู่ที่บ้านก็ตาม นั่นเป็นเพราะคุณสมบัติพิเศษของลูก ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ได้รับเหรียญทองเพราะคุณสมบัติพิเศษ หรือเพราะลูกได้อุทิศตน หรือได้ก้าวไปข้างหน้าในการทำงานรับใช้และได้รับเหรียญทองจากดาดี และแม้กระทั่งผู้ที่กำลังรับฟังสิ่งนี้ในขณะที่นั่งอยู่ห่างไกล ขอแสดงความยินดีกับลูกทุกคนเป็นอย่างมาก ลูกทุกคนที่นั่งอยู่ไกลๆและได้รับเหรียญทองแล้ว ให้โบกมือ ทุกคนสามารถเห็นลูกโบกมือ พวกเขาหัวเราะและมีความสุขมากเช่นกัน

บัพดาดา กำลังบอกลูกเกี่ยวกับการจะทำความเพียรพยายามที่ง่ายดาย ตอนนี้เวลาจะมาถึงในทันที บัพดาดาจะไม่ประกาศอะไร บัพดาดาจะไม่ประกาศล่วงหน้าแม้กระทั่งหนึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำ บาบาก็จะไม่ประกาศ อันดับจะถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร? ถ้ามันไม่เกิดขึ้นในทันทีแล้วมันจะเป็นข้อสอบได้อย่างไร? โบประกาศนียบัตรสุดท้าย, โบประกาศนียบัตรของการสอบผ่าน ด้วยเกียรตินิยมจะเกิดขึ้นในทันที ด้วยเหตุนี้ความคิดของดาดีจึงไปถึงบัพดาดา ลูกมีความคิดนี้ใช่ไหม? ตอนนี้ดาดีต้องการให้บัพดาดาไขกุญแจเพื่อเปิดนิมิต พวกเขามีความคิดนี้ ลูกทุกคนต้องการสิ่งนี้ด้วยเช่นกันไหม? บัพดาดาควรไขกุญแจหรือลูกทุกคนจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับสิ่งนี้? อัจชะ ถ้าบัพดาดาไขกุญแจจะโอเคไหม? ถึงแม้บัพดาดาจะพูดว่า “ฮาจี” (ทุกคนเริ่มปรบมือ) ฟังทุกอย่างก่อน! บัพดาดาจะใช้เวลาไขกุญแจนานแค่ไหน? อย่างไรก็ตามท่านจะกระทำโดยผ่านใคร? ใครที่จะต้องได้รับการเปิดเผย? ลูกหรือพ่อ? พ่อจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยผ่านลูกๆ เพราะหากใครมีนิมิตของจุดแห่งแสง แล้วคนยากจนคนที่น่าสงสารและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้บางคน - และพวกเขา ก็สิ้นหวังหมดหนทางใช่ไหม - ก็จะไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นคืออะไร ในเวลาสุดท้าย พ่อจะต้องได้รับการเปิดเผยโดยลูกๆ ซัคดีและพันดาวาส ดังนั้น บัพดาดาจึงกล่าวว่า: ลูกทุกคนมีความคิดเดียวที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่อ ลูกไม่มีความคิดอื่นเกี่ยวกับสิ่งนี้ใช่ไหม? ลูกเพียงแค่มองความคิดเดียวใช่ไหม? ลูกได้ยกมือขึ้นสำหรับสิ่งนี้แล้ว ดังนั้นจงทำตามพ่อบราห์มา! โอเค แล้วลูกจะกลายเป็นจุดที่ปราศจากร่างโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตามลูกทุกคนรักพ่อบราห์มาใช่ไหม? จะเห็นได้ว่า แม้ว่าทุกคนจะรักพ่อบราห์มา แต่ลูกต่างชาติก็รักท่านมากกว่า ลูกต่างชาติส่วนใหญ่ไม่เห็นพ่อบราห์มาด้วยสายตาทางกายภาพ แต่พวกเขาได้เห็นท่านด้วยสายตาแห่งประสบการณ์และรักท่านเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีโกปีก้าและโกปีในบารัตด้วย อย่างไรก็ตาม บางครั้งบัพดาดา ก็ฟังเรื่องราวประสบการณ์ของลูกชาวต่างชาติ ชาวบารัตเก็บตัวไม่เปิดเผยตัวตนเล็กน้อย ในขณะที่พวกเขา (ลูกชาวต่างชาติ) เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบราห์มาบาบาของพวกเขา และดังนั้นบัพดาดาจึงฟังพวกเขาและถ่ายทอดสิ่งนั้นกับผู้อื่นด้วย ขอแสดงความยินดีกับลูกชาวต่างชาติ! ลอนดอน อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา เอเชีย รัสเซีย เยอรมนี ฯลฯ โดยสาระสำคัญแล้ว บัพดาดาขอแสดงความยินดีกับลูกชาวต่างชาติทุกคนที่กำลังฟังในขณะที่นั่งอยู่ห่างไกล บราห์มาบาบาขอแสดงความยินดีกับลูกเป็นพิเศษ ชาวบารัตเก็บเรื่องราวของตนไว้เป็นความลับเล็กน้อย พวกเขาไม่สามารถเปิดเผยเรื่องราวเหล่านั้นได้มากนัก พวกเขาเก็บเรื่องเหล่านั้นไว้อย่างแฝงตัว ตอนนี้จงเปิดเผยสิ่งเหล่านั้น! แม้แต่ในบารัตก็มีลูกที่ตีจุมมากมาย มีโกปีก้าเช่นนั้นที่ถ้านายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีในปัจจุบันได้ฟังประสบการณ์ของพวกเขา พวกเขาคงจะมีน้ำตาคลอเบ้า พวกเขามีประสบการณ์เช่นนี้! อย่างไรก็ตาม พวกเขาเก็บไว้อย่างแฝงตัว พวกเขาไม่ได้เปิดเผยมากพอ และพวกเขาไม่มีโอกาสมากนักด้วยซ้ำ ดังนั้นบัพดาดาจึงเห็นว่าลูกทุกคนรักพ่อบราห์มา เพราะเหตุนี้ลูกจึงเรียกตัวเองว่าอะไร? บราห์มา กุมารี หรือ ซีฟ กุมารี? ลูกเรียกตนเองว่า บราห์มา กุมารี ใช่ไหม? ดังนั้นลูกรักพ่อบราห์มาใช่ไหม? โอเค ลูกต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะปราศจากร่าง อย่างไรก็ตามเวลานี้พ่อบราห์มาอยู่ในรูปใด? ตอนนี้ท่านอยู่ในรูปไหน? (ในรูปเทวดา) การรักพ่อบราห์มา หมายถึง การรักรูปที่เป็นเทวดา โอเค บางทีลูกอาจเห็นว่ามันยากที่จะกลายเป็นจุด แต่การเป็นเทวดานางฟ้า นั้นง่ายกว่าใช่ไหม? บอกบาบาว่ามันง่ายกว่าไหม! รูปที่เป็นเทวดานางฟ้า ง่ายกว่ารูปที่เป็นจุดใช่ไหม? ในขณะที่ทำบุญของลูก ลูกสามารถเป็นจุดได้หรือไม่? ลูกสามารถเป็นเทวดานางฟ้าได้ใช่ไหม? ขณะที่อยู่ในรูปที่เป็นจุด บางครั้งลูกต้องเข้ามาในร่างกายที่มีตัวตนเพื่อกระทำการ อย่างไรก็ตาม บัพดาดาได้เห็นว่านักวิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ทำงานด้วยไฟฟ้า ลูกเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วใช่ไหม? โอเค ลูกอาจไม่เคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน แต่ลูกเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนใช่ไหม? ลูกผู้เป็นแม่เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหม? ลูกจะได้เห็นภาพ

ของสิ่งนี้ หุ่นยนต์ที่ทำทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นมาซึ่งทำงานด้วยไฟฟ้า มันทำทุกสิ่งได้เร็วมากบนพื้นฐานของไฟฟ้า เป็นการพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์ในทางปฏิบัติ ดังนั้น บัปตาดาจึงถามว่า: ลูกไม่สามารถกระทำการด้วยพลังแห่งความเงิบและแสงแห่งความเงิบได้หรือ? ลูกไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้หรือ? มีวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์นั่งอยู่ที่นี้ใช่ไหม? ลูกต้องสร้างสภาพของหุ่นยนต์ทางจิตวิญญาณด้วย ซึ่งสามารถเรียกว่าคาร์มาโยคีทางจิตวิญญาณได้ คาร์มาโยคีเทวดานางฟ้า! ก่อนอื่นลูกต้องมีความพร้อม ลูกผู้เป็นวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ต้องสัมผัสสิ่งนี้ก่อน ลูกจะทำสิ่งนี้ไหม? ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้ไหม? อัจชะ วางแผนเช่นนั้น! บัปตาดาต้องการเห็นคาร์มาโยคีที่เป็นเทวดานางฟ้าทางจิตที่เคลื่อนที่ได้ ดิ้นขึ้นมาในเวลาอมฤต เฉลิมฉลองการพบปะกับบัปตาดา มีการสนทนาจากใจถึงใจ และรับพรจากบารบา ทำสิ่งที่ลูกต้องทำ แต่ทุกเช้าในเวลาอมฤต รับพรของการเป็นคาร์มาโยคีเทวดานางฟ้าจากบัปตาดา จากนั้นจึงทำกิจกรรมของลูก สิ่งนี้เป็นไปได้ไหม?

ในปีใหม่นี้ ตั้งเป้าที่จะเปลี่ยนแปลงชั้นสการ์ของลูก - ชั้นสการ์ของลูกเอง - และให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในการเปลี่ยนแปลงชั้นสการ์ของพวกเขาด้วย หากใครบางคนอ่อนแอก็ช่วยคนนั้น อย่าพูดเกี่ยวกับความอ่อนแอหรือสร้างบรรยากาศ จงให้ความร่วมมือ หัวข้อในปีนี้เป็น "การเปลี่ยนแปลงของชั้นสการ์" ชั้นสการ์เหมือนเทวดานางฟ้าและชั้นสการ์ที่เท่าเทียมกับพอบราห์มา ดังนั้นความพยายามนี้ง่ายหรือยาก? มันยากนิดหน่อยหรือไม่? ไม่มีอะไรยากเสมอไป แต่ความอ่อนแอของลูกทำให้มันยาก เหตุนี้เองบัปตาดาบอกว่า: เฮ้ ลูกผู้เป็นนายผู้ทรงอำนาจ เวลานี้จงกระจายบรรยากาศของพลัง บรรยากาศตอนนี้ต้องการลูกอย่างมาก มาก มาก ทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องมลพิษในโลก ในโลกเช่นนี้ ยังจำเป็นต้องมีบรรยากาศแห่งความสงบและความสุขในจิตใจของผู้คนแม้กระทั่งชั่วขณะหนึ่ง เพราะมีมลพิษในจิตใจมากมาย แม้กระทั่งมากกว่ามลพิษทางอากาศด้วยซ้ำ อัจชะ

ถึงลูกทุกคนในทุกหนแห่งที่มีเป้าหมายที่จะกลับมาทัดเทียมกับพ่ออย่างแน่นอน ถึงดวงวิญญาณที่ได้รับชัยชนะด้วยสติปัญญาที่มีศรัทธาของพวกเขา ถึงดวงวิญญาณผู้เป็นนายผู้ทรงอำนาจผู้มีความคิดที่มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเก่าและชั้นสการ์เก่า ถึงดวงวิญญาณที่ให้ความร่วมมือแก่มิตรผู้อ่อนแอด้วยเหตุผลบางอย่าง ด้วยสภาวะการณ์ ธรรมชาติ หรือชั้นสการ์บางอย่างอยู่เสมอ ถึงดวงวิญญาณที่กล้าหาญที่ไม่มองหาเหตุผลแต่หาทางแก้ไข ถึงดวงวิญญาณคาร์มาโยคีผู้เป็นเทวดานางฟ้าผู้ให้การตอบแทนความรักของพอบราห์มาอยู่เสมอ ด้วยความรัก ระลึกถึง และนมัสตจากบัปตาดา

พร: ขอให้ลูกมีสภาพที่มีความคิดในเชิงบวกและความคิดที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่น และได้รับความร่วมมือจากทุกคน โดยการเป็นที่รักของทุกคน

ทุกคนมีความรักในหัวใจต่อดวงวิญญาณที่มีความคิดในเชิงบวกและความคิดที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่น มัน เป็นความรักที่ทำให้พวกเขาร่วมมือ ที่ใดมีความรัก ผู้คนก็พร้อมที่จะใช้เวลา เงินทอง และความร่วมมือเสมอ ดังนั้น ความคิดในเชิงบวกที่บริสุทธิ์ของลูกต่อผู้อื่นจะทำให้คนอื่นรักลูก และความรักนั้นจะทำให้สามารถให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบกับลูกได้ ดังนั้นจงอยู่อย่างเต็มไปด้วยความคิดที่บริสุทธิ์และเป็นบวกและสำหรับตัวลูกเองและสำหรับผู้อื่นอยู่เสมอ และทำให้ให้ทุกคนกลับมามีความรักและความร่วมมือ

คติพจน์: จงกลายเป็นผู้ประทานในเวลา และทุกดวงวิญญาณในอาณาจักรของลูกจะอยู่อย่างเต็มเปี่ยมสำหรับทุกชาติเกิด

*** โอม ขานต์ ***

หมายเหตุ: วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ 3 วันโยคะสมาธิโลก ลูกบราห์มินทุกคนนั่งในโยคะทาปาเชียร่วมกันตั้งแต่เวลา 18.30 - 19.30 น. โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงในการเป็นนายผู้ทรงอำนาจ มอบร็ศมีแห่งความปรารถนาดีให้กับดวงวิญญาณที่อ่อนแอและไม่มีพลัง และในขณะที่สัมผัสถึงพลังของพระเจ้า จงทำงานรับใช้ของการสร้างบรรยากาศอันทรงพลังในทุกหนแห่ง